

Hành nghề massage tại nhà cho khách, nhân lúc chủ nhà không ý, Nguyễn Thị Dim Phng (1987) lấy trộm tài sản và thẻ Visa. Na tháng sau, Phng sử dụng thẻ Visa mua in thời trang vì trị giá hơn 30 triệu đồng thì bị Công an phường Thch Thang (quận Hi Châu, à Nng) bắt giữ và làm rõ hành vi.

Nguyễn Thị Dim Phng cùng tang vật.

Sáng 4-5, chủ Ngô Thùy Anh N. (1996, nhà tại Nguyễn Du, phường Thch Thang) tá hỏa nhận Công an phường Thch Thang trình báo về việc chủ bị mất thẻ tín dụng Visa số tài khoản 1448742xxxx. Chủ N. cho biết, chiếc thẻ trên đã bị người khác sử dụng mua hàng vì tổng số tiền hơn 36 triệu đồng, ngoài ra chủ còn bị mất 1 chiếc vàng PNJ trị giá 5 triệu đồng. Chủ N. cũng không rõ thời gian và địa điểm bị mất chiếc thẻ trên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh. Qua tin nhắn trên in thời trang bị hi, Công an xác định địa điểm mua hàng tại cửa hàng cà phê gần ngã tư trên Nguyễn Huệ (quận Thanh Khê, à Nng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu khai của bị hi, lực lượng bắt giữ nhanh chóng xác định người và "quạt thủ" Visa của chủ N. là Nguyễn Thị Dim Phng (1987, trú tại K112/31- Phạm Ngũ Lão, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê). Nhìn hình ảnh từ camera, chủ N. nhận ra "ô chích" chính là nhân viên từng qua nhà massage cho mình. Chủ N. đang mang buồn nên thuê Nguyễn Thị Dim Phng về nhà phục vụ. Không ngờ, li vô tình "đổ sọt vào nhà".

Thiếu tá Huỳnh Công Thành- Trưởng Công an phường Thch Thang, cho hay: Sau khi xác định các nghi phạm, Công an phường đã tổ chức lực lượng nắm bắt tại địa điểm. Ngày hôm sau, khi Phng trở về nhà, một tổ công tác mật phục gần địa chỉ K112- Phạm Ngũ Lão bắt Phng trên đường Công an phường làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phng đã thừa nhận hành vi.

Phng khai nhận, khoảng 2 tuần trước, khi về nhà massage cho chủ N., Phng có lấy trộm 1 thẻ Visa và 1 chiếc vàng PNJ trong ví tiền của chủ N. Sau đó, Phng đã đem bán chiếc vàng trị giá 5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Ngày 3-5, Phng sử dụng thẻ Visa mua 1 đồng hồ trị giá 3,2 triệu đồng tại 1 cửa hàng chuyên bán đồng hồ và mua 1 in thời trang iPhone 12 Pro Max 256Gb trị giá khoảng 32 triệu đồng và 1 chiếc áo trị giá 690 ngàn đồng tại cửa hàng Th giới gần ngã tư 325- Nguyễn Huệ. Tổng trị giá tài sản Phng đã lấy trộm và chôn giấu khoảng 41 triệu đồng. Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ, tìm kiếm tang vật và bàn giao in thời trang cho Công an quận Hi Châu để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Thiếu tá Huỳnh Công Thành, từ tháng 4-2021 nay, Công an phường đã ưu tiên làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản khác. Theo đó, vào ngày 20-4, Công an phường đã nhận tin báo của chủ Th Thọ N. (1992), trú quận Thanh Khê về việc bị mất 2 kính chiếu hậu của xe Vespa, trị giá khoảng 800.000 đồng. Qua truy xét, Công an phường cũng bắt giữ người trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Hùng (1998, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hi Châu). Hùng là in thời trang và bị Công an phường Hòa Cường Bắc bắt giữ và xử lý hành vi trộm cắp tài sản nhưng vụ án chưa có kết quả.

Ngoài ưu tiên vì các loại tội phạm, Công an phường Thch Thang còn tổ chức tuần tra, khép kín các bàn. Những khu vực trung tâm như khu Tam giác vàng Quang Trung - Nguyễn Huệ, chợ Lê Duẩn, bến biển à Nng và các trục hành chính cũng có Công an và lực lượng 8394 tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, tình hình trật tự an ninh trên các bàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"